

# Nâng cao kỹ năng giao tiếp và xử lý khủng hoảng truyền thông

09:15 18/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 17/12 Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng người phát ngôn nhằm giúp cán bộ, lãnh đạo các đơn vị nâng cao công tác phát ngôn, truyền thông, giao tiếp hiệu quả với báo chí.**

Khóa học diễn ra trong 2 ngày 17- 18/12/2024, với sự tham gia của gần 50 học viên là cán bộ các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức.



*Phó giám đốc Trung tâm báo chí TP. HCM Nguyễn Văn Khanh phát biểu*

Phát biểu tại lễ Khai giảng, Phó Giám đốc Trung tâm báo chí TP. HCM Nguyễn Văn Khanh cho biết, thực hiện Chỉ thị 22/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, phần lớn cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tiếp cận và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, cụ thể là hợp báo kinh

tế - xã hội TP. HCM diễn ra định kỳ vào chiều thứ 5 hằng tuần.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm báo chí, lớp bồi dưỡng là nơi các chuyên gia truyền đạt kiến thức cơ bản về quy định pháp luật và phát ngôn cho báo chí, trang bị kỹ năng giao tiếp, trả lời phỏng vấn, kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông. Qua đó, cán bộ, lãnh đạo thành phố nâng cao kỹ năng, giao tiếp hiệu quả với báo chí.



*Gần 50 học viên là cán bộ các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức tham gia lớp bồi dưỡng người phát ngôn. Ảnh: Linh Nhi*

Trong hai ngày diễn ra, các học viên sẽ được các chuyên gia, nhà báo, giảng viên có kinh nghiệm trình bày các chuyên đề: Nghị định 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Người phát ngôn trong thời gian qua; một số tình huống cần lưu ý, xử lý khủng hoảng truyền thông; quan hệ với báo chí; trả lời phỏng vấn báo chí; thực hành trả lời phỏng vấn; một số quy định cơ bản của Luật Báo chí; thông cáo báo chí, tổ chức họp báo.

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/tp-ho-chi-minh-nang-cao-ky-nang-giao-tiep-va-xu-ly-khung-hoang-truyen-thong>